



ที่ ศก ๕๑๐๐๘ /ว ๔๑๙๙

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ
๓๕๐ หมู่ ๓ ถ.เลี้ยวเมือง ต.หนองไผ่
อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ ๓๓๐๐๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วมประชุม

เรียน ผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ ที่ ศก ๐๐๒๘/๒๒๕๙

ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย จังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาภาคบังคับ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาภาคบังคับก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ จึงแจ้งโรงเรียนเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมตามวันเวลา และสถานที่ ดังกล่าว โดยเบิกค่าใช้จ่ายในการไปราชการจากโรงเรียนต้นสังกัด รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ


(นายอภิศักดิ์ แซ่จิ่ง)

รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กลุ่มงานนิเทศฯ ฝ่ายบริหารการศึกษา
โทร. ๐ ๔๕๘๑ ๔๖๗๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”



ที่ ศก ๐๐๒๘/๒๕๖๒ ๕๗

สำนักงานจัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ
๓๖๗/๗๔ ถนนโชติพันธุ์ ศก ๓๓๐๐๐



๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรื่อง ขอความร่วมมือเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในสังกัดเข้าร่วมประชุมฯ

เรียน นายองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาของจังหวัดศรีสะเกษ

ด้วยจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับภาคเอกชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจากจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่มีฐานะยากจนและขาดโอกาสในการศึกษาต่อ ให้มีทักษะด้านอาชีพหลังจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ก่อนที่นักเรียนกลุ่มนี้จะเข้าสู่ตลาดแรงงาน ซึ่งจะช่วยให้เป็นการเข้าสู่ตลาดแรงงานในฐานะ “แรงงานมีฝีมือ” จึงได้กำหนดให้มีการประชุมเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทิน การดำเนินโครงการฯ ดังกล่าว ในวันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุมรัตนพินธุ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๘ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

ในการนี้ จึงขอความร่วมมือมายังท่านในการเชิญผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวในสังกัด เข้าร่วมประชุมตามวันเวลาดังกล่าวโดยพร้อมเพรียงกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายเที่ยง ดอกกระโทก)
จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ

กลุ่มงานส่งเสริมการมีงานทำ

โทรศัพท์ ๐-๔๕๖๑-๔๑๒๔

โทรสาร ๐-๔๕๖๑-๔๑๒๔ ต่อ ๑๑๑, ๐-๔๕๖๓-๑๔๘๒

กำหนดการชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนว

เรื่อง โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาระดับ
บังคับ จังหวัดศรีสะเกษ

วันที่ ๑๕ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมณันทพันธ์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๒๘ อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

๑๓.๐๐ – ๑๓.๓๐ น.

ลงทะเบียน

๑๓.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.

โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาระดับบังคับ จังหวัดศรีสะเกษ

- ความเป็นมาของโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาระดับบังคับ จังหวัดศรีสะเกษ

- วัตถุประสงค์ กิจกรรมตามปฏิทิน ประโยชน์ที่ได้รับ แนะนำหลักสูตรที่เปิดฝึกอบรมการกรอบแบบฟอร์มผ่านระบบ

โดย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ หรือ ผู้แทน

- ขั้นตอนการสำรวจ การรวบรวม การสรุปและจำแนกข้อมูลนักเรียนกลุ่มเป้าหมาย วิธีการกรอกแบบสอบถามและแบบสรุปผลการสำรวจ

โดย ศึกษานิเทศก์จังหวัดศรีสะเกษ หรือ ผู้แทน

- การให้การสนับสนุนเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและไร้ที่พึ่ง เงินสงเคราะห์ กองทุนคุ้มครองเด็ก เงินทุนเพื่อการประกอบอาชีพ หรือ เงินสงเคราะห์อื่น แก่ นักเรียนกลุ่มเป้าหมาย

โดย พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดศรีสะเกษ หรือผู้แทน

- การเตรียมตลาดแรงงานให้กับกลุ่มเป้าหมาย

โดย จัดหางานจังหวัดศรีสะเกษ หรือ ผู้แทน

- สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ของลูกจ้างเมื่อเข้าทำงาน และกฎหมายแรงงานที่ควรรู้ โดย สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดศรีสะเกษ หรือ ผู้แทน

กำหนดการจัดแจงโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียน
ต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ จังหวัดศรีสะเกษ

11 พ.ย. 62	12 พ.ย. 62	14 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62	19 พ.ย. 62
ศูนย์ส่งเสริมอาชีพ จังหวัดศรีสะเกษ	วิทยาลัยการอาชีพ ศรีนครินทร์	วิทยาลัยการอาชีพ ศรีนครินทร์	วิทยาลัยการอาชีพ ศรีนครินทร์	วิทยาลัยการอาชีพ ศรีนครินทร์
นางประทุม สอนดี อ.เมือง	นางประทุม ใจรุ่งเรือง นางนภาพุชญา อ.สี อ.อุทุมพรพิสัย	นางประทุม สอนดี อ.อุทุมพรพิสัย	นางประทุม สอนดี อ.อุทุมพรพิสัย	นางประทุม สอนดี อ.เมือง
อ.พนม ศรีสะเกษ	อ.พนม ศรีสะเกษ	อ.พนม ศรีสะเกษ	อ.พนม ศรีสะเกษ	อ.พนม ศรีสะเกษ